

เสียงธรรมจากห้อง “ครูเมตตาสมาธิ” วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปฏิบัติธรรมวาระพิเศษวันตรุษจีน และงานพระพุทธศาสนา

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีภาค

กำหนดสติในความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ผ่อนคลาย ปล่อยวางร่างกายของเรา ตัดร่างกายชั้น 5 ปล่อยวางความรู้สึก ความเกาะเกี่ยว ความสนใจในร่างกาย ปล่อยวางจิตใจ ความคิด ความกังวลทั้งหลาย คลายตัวลงไปให้หมด ปล่อยวางทั้งกาย และจิต

จากนั้น จดจ่ออยู่กับความสงบ ความเบาสบายของลมหายใจ อารมณ์จิต ลมหายใจที่ราบรื่นปลอดโปร่งราวกับแพรวไหมพริ้วผ่านเข้าออกในกายของเรา อยู่กับความสงบร่มเย็นของใจ เมื่อลมหายใจเข้าถึงความสบาย ความสงบ ปลอดโปร่ง ลมหายใจ ลมปราณราบรื่นต่อเนื่อง

กำหนดจิตในกสิณจิต เห็นจิตของเราปรากฏหนึ่ง สงบ สว่างเป็นประกายพริ้ว กำหนดจิตในแสงสว่างที่จิตเป็นประกายพริ้วแพรวพราวนั้น กำหนดน้อมรวมทั้งกสิณจิต คือจิตกลายเป็นดวงแก้วกสิณ กสิณคือดวงจิต จิตเป็นประกายพริ้วสว่างแพรวพราว แสงสว่างรัศมีพ้นจากกลางอก พ้นจากร่างกาย สว่างครอบคลุมทั่วอาณาบริเวณที่ฝึกสมาธิทั้งหมด

จากนั้น กำหนดจิต กำหนดรู้ นอกเหนือจากจิตคือกสิณ กสิณคือจิต กำหนดในความสว่าง แสงสว่างจิตที่เป็นปฏิภาณนิมิตที่สว่างแพรวพราว รวมทั้งความเป็นทิพย์ของจิต รวมทั้งแสงสว่างแห่งบุญกุศลที่เราสร้าง ที่เราสะสมบำเพ็ญมานับตั้งแต่กาลก่อน ทั้งในอดีตคือที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้ และที่สร้างสะสมเพาะปมมานับตั้งแต่อดีตชาติ ทุกชาติทุกภพมารวมตัว จิตของเรายิ่งสว่าง กำหนดรวมบุญ รวมบารมี บุญส่งผลทันใจ

จากนั้น กำหนดจิตต่อไป อธิษฐานขอปรากฏ พระพุทธองค์ทรงปรากฏกลางดวงจิตของเราสว่างเป็นเพชรองค์พระอยู่ภายในดวงจิต จิตเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระ จิตเข้าถึงไตรสรณคมน์

กำหนดน้อมจิตพิจารณาต่อไปว่า การที่เราทรงภาพพระในจิต นอกเหนือจากในความเป็นพุทธานิมิต จิตของเราเข้าถึงไตรสรณคมน์อันเป็นการตัดสังโยชน์ จิตของเราเมื่อทรงภาพพระ จิตเราเชื่อมโยงกับพุทธบารมีของพระพุทธเจ้า เชื่อมโยงกับกระแสธรรมะของพระพุทธองค์ที่ถ่ายทอดรวมลงสู่จิต ธรรมที่ถ่ายทอดจากจิตสู่จิต น้อมรวมลงสู่จิตของเรา

เมื่อเราทรงภาพพระในจิต ให้เราตั้งกำลังใจไว้เช่นนี้ ให้มีความลึก มีความลึกซึ้งในการปฏิบัติ องค์พระสว่างแผ่รัศมีส่องใส กายของเราพลันสว่างขึ้น ยิ่งขึ้นไปอีก ทรงอารมณ์ไว้ เข้าถึงสภาวะธรรม เข้าถึงสภาวะความเป็นทิพย์ของจิต สงบนิ่ง สว่าง ภาพองค์พระชัดเจน เชื่อมกระแส เชื่อมพุทธบารมีเต็มกำลัง รู้สึกสัมผัสได้ทั้งจิตทั้งกายเนื้อเปล่งประกาย เปล่งแสงสว่าง

ตั้งกำลังใจว่า วันนี้เราปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษอีกวันหนึ่ง เป็นช่วงในการก้าวข้ามผ่านเข้าสู่ยุคที่ 9 ตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิก็ปรากฏภาพนิมิตมังกรสีทองลอยลงมา

ตอนนี้ก็ให้เรา น้อมจิตอธิษฐาน น้อมกระแสความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ กระแสพลังแห่งญามังกรทองปรากฏนิมิตเป็นมังกรทอง พร้อมกับกระแสพลังลอยเลื่อนเคลื่อนคล้อยจากสวรรค์ลอยลงมา ส่งพลังให้กับกายจิตชีวิตของเราแต่ละคนที่ฝึกสมาธิพิเศษกันในวันนี้

กำหนดน้อมจิตกายของเราสว่างเป็นเพชร กระแสปรารถน กระแสพลัง กระแสนิมิตแห่งมังกรทองลอยพัวพัน
วนรอบ กายจิตเอิบอาบ รับพลังแห่งความรุ่งเรือง รับพลังแห่งยุค 9 ยุคชาววิไล

กำหนดจิตทรงสมาธิ กำหนดทรงอารมณ์สัมผัสถึงกระแสพลังที่ถ่ายทอดไหลเวียนรวมลง ความรุ่งเรือง ความ
ร่ำรวย ความมั่งคั่ง ความสุข ความเจริญ ความมีสุขภาพดี กระแสพลัง กระแสพรที่หลังไหลรวมลงเป็นพิเศษ ไหลเวียน
รายรอบห้อมล้อมทั่วกายทั่วจิตในขณะที่เราทรงสมาธิ ทรงอารมณ์ ทรงพลัง ชัมชัยในกระแสพลังที่ได้รับการถ่ายทอด
ลงมาเป็นพิเศษในวันนี้

กำหนดน้อมจิต เชื่อมโยงกระแส เชื่อมโยงพลังแห่งมังกรทอง ที่ไหลเวียนพัวพันรายรอบกายเรา ตั้งจิต
อธิษฐาน ขอให้กระแสพลังแห่งมังกรทองคำ ความรุ่งเรือง ความศักดิ์สิทธิ์ พลังปรารถน ความมั่งคั่ง ความโชคดี ขอให้
เราที่มีความเพียรในการฝึกฝนปฏิบัติ ขอให้เราผู้มีความเพียรในการสร้างกุศลบุญบารมีต่อส่วนรวม ขอให้เราผู้มี
กำลังใจมั่นคงในปฏิปทาสาธารณประโยชน์ ขอให้กำลังใจทั้งหลายเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณค่าที่ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่คู่ควร
สามารถอัญเชิญน้อมกระแสมังกรทองคำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอท่านจงมาสถิตอยู่ในกาย อยู่ในจิต อยู่
กับกายทิพย์ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขอพญามังกรทองคำบั่นเสียดังคำรณตอบรับเชื่อมโยงกับกระแสจิตของข้าพเจ้า อันนี้ใครที่ได้รับ ที่สามารถ
อัญเชิญ และท่านมาอยู่กับเราได้ก็ขอให้เรากำหนดรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง

คราวนี้เมื่อเราน้อมกระแสพลังจากมังกรทองคำมาอยู่กับตัวเราได้แล้ว ต่อไปก็จะเป็นนัยยะในการที่เราจะ
ประยุกต์ จะน้อมนำพลังดังกล่าวมาใช้ เราสามารถน้อมเป็นกระแสพลังลงมาทะลุทะลวงจักระ ศีระะมังกรพุ่งลงมาจาก
สวรรค์ ทะลุทะลวงมายังจักระกระหม่อม ผ่านจักระทั้ง 7 ทิวร่างกายวิ้งโฉบไหลย้อน และก็ผ่านออกมา แยกออกมาเป็น
มังกร 2 องค์ มาอยู่ที่บริเวณฝ่ามือ ศีระะของมังกรนั้นอยู่ที่ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง หรือเวลาที่เรากำหนดจิตเคลื่อนไหวร่างกาย
ฝ่ามือเหล่านั้นเหมือนกันปากของพญามังกร ศีระะของพญามังกรนั้นอยู่ที่มือ 2 ข้าง ลำตัวของพญามังกรทอดผ่านแขนทั้ง 2
ข้าง และพันโอบรอบกายของเรา ปลายหางไปประจบอยู่ที่ขาทั้ง 2 ข้างจนถึงปลายเท้า เชื่อมโยงกับพื้นดินผืนแม่ธรณี

กำหนดจิตเวลาส่งพลังปรารถน ก็ส่งพลังจากปากของพญามังกร ลองกำหนดจิตส่งพลัง เราจะสามารถสัมผัส
รู้สึกได้ว่ากระแสพลังของปรารถนเราเพิ่มพูนขึ้น อันนี้ก็เป็นที่ 1 ส่วนการประยุกต์ใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในเรื่อง
อะไร จะรักษาโรค จะเป็นเรื่องของการฝึกปรารถน เป็นเรื่องของการฝึกพลัง

อันนี้เป็นวิชาเก่าตั้งแต่สมัยอดีตชาติ สมัยนี้ไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องของวรยุทธการต่อสู้ เราก็ดำเนินเรื่องของ
การรักษาโรค ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือ ในเรื่องของบางคนปรับฮวงจุ้ย ดึงพลังลงมาสู่สถานที่ เราก็อัญเชิญพญา
มังกรลงมาจากสวรรค์เป็นกระแสพลังอันเป็นมงคล อันเป็นโชคลาภ อันเป็นความโชคดี ความมั่งคั่งลงมายังสถานที่ ลง
มายังอาคารบ้านเรือน ลงมายังร้านค้าของเรา ธุรกิจของเรา อันนี้ก็ถือการนำไปใช้

คราวนี้พอรู้วิธีแล้ว บางคนที่มีสติปัญญาก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นด้านอื่นเพิ่มเติมได้อีก ต่อยอด
ไป

คราวนี้เราฝึกสมาธิของเราต่อ กำหนดจิต ทรงอารมณ์จิตเห็นกายทิพย์ของเรานั้น เป็นแก้วใสสว่าง องค์พระ
อยู่ภายในกาย ตอนนี่พิเศษก็คือแขนทั้ง 2 ข้างเรามีพญามังกรปรากฏอยู่

กำหนดจิตต่อไป ทิ้งกายที่อยู่บนโลกมนุษย์ คือกายเนื้อชั้น 5 พุ่จิตของเราขึ้นไปยังพระนิพพาน ปรากฏ
ความเป็นกายพระวิสุทธิเทพปรากฏชัดเจน เมื่อสักครู่ขณะที่บอกให้พู่กายทิพย์ออกไป เราจะรู้สึกพู่กายทิพย์มีพลัง
และพุ่งไปเร็ว หรือเห็นการพุ่งนั้นพญามังกรพุ่งขึ้นไปด้วย คราวนี้เมื่อขึ้นไปแล้วเราก็ตัดทิ้งไปทั้งหมด กำหนดอยู่
แต่เพียงว่า วันนี้เราขึ้นมาปฏิบัติบนพระนิพพาน เราก็จึงใช้กายของพระวิสุทธิเทพ ตัดวางเรื่องอื่นทั้งหมด ทรงสภาวะ
ในความเป็นกายพระวิสุทธิเทพ

จากนั้น กำหนดจิต ข้างบนวันนี้มีผู้ที่ขึ้นมาบนพระนิพพานจำนวนมาก วันนี้มีบุญใหญ่คือการร่วมกันหล่อพระวิสุทธิเทพบรรจยุดพระมงกุฏ เราก็กำหนดจิตน้อมโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ กระแสจิตเราน้อมพิจารณาจากพระนิพพาน ขอบารมีพระพุทธรองค์ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ปรากฏ ปรากฏมหาสมาคม และเราใช้กายพระวิสุทธิเทพน้อมจิตกราบ

เมื่อน้อมจิตกราบเรียบร้อยแล้วก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธรองค์ทรงสงเคราะห์ ขอน้อมนำพุทธานุภาพทัศนะพิจารณา รวมถึงมายังโลกมนุษย์ กำลังใจของผู้คนที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมีเพิ่มพูนมากเพียงใด ขอให้รู้เห็นขึ้นมาในจิต ผู้ปฏิบัติ ผู้สนใจปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไหม ? กำลังใจของผู้ที่ปฏิบัติจากเมื่อก่อนคิดว่ามาได้มาได้ ในตอนนี้ความมั่นใจเพิ่มพูนขึ้นไหม ? อันนี้เราพิจารณาดูในภาพรวมของโลก

ในขณะที่เดียวกันเราก็น้อมมาดูจิตของเรา จิตเราตอนนี้กายพระวิสุทธิเทพเรายูบพระนิพพาน กำลังใจความลังเลสงสัยว่าเราจะมาพระนิพพานชาตินี้ได้/ไม่ได้ ตอนนี้อยู่เหลืออยู่ในจิตเราไหม ? คิดว่ามาได้ยังเหลืออยู่อีกไหม ? มาอยู่ในห้องครูนี้จริงๆ แล้วต้องถือว่ามั่นใจมั่นคงในพระนิพพานว่ายังไปก็มานิพพานชาตินี้ได้แน่นอน ถึงแม้ว่าจะมีวิบากมาขัดขวาง เราก็เรียนรู้ในการแก้ไขในการกันเรียบร้อย ว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง

การปฏิบัติ คือเหตุที่ทำให้ได้พระนิพพานในชาติปัจจุบัน เราก็ทำควรค่า คือทำให้เหมาะสมกับผล คือจะไปพระนิพพานชาตินี้ จิตจดจ่อจุดเดียว ยกจิตมาบนพระนิพพาน มากี่ครั้งแล้ว ทุกวันมาไหม ? หรือวันเว้นวัน หรือนานๆ ที่ อาทิตยนี้มาฝึกถึงมาพระนิพพานครั้งหนึ่ง ดังนั้น ความถี่ ความเพียรในการปฏิบัติมันก็จะมีความแตกต่างกัน

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในห้องของครูเมตตาสมาธิก็อยากให้เราทำความเข้าใจก่อน การที่เราอยู่ในห้องครูเมตตาสมาธิ มาเป็นครูสมาธิ จะมาฝึกมาปฏิบัติแล้วไปช่วยครูบาอาจารย์สายใดก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ก็คือ ที่จริงแล้วเรารับงานหน้าที่มาโดยตรงจากสมเด็จพระสังฆราช คนอื่นรับงานจากใครไม่รู้ แต่อาจารย์น้อมจิตน้อมกระแสจากสมเด็จพระสังฆราชมาในงานของพระพุทธรศาสนา

งานของพระพุทธรศาสนาคืออะไร ? งานของพระพุทธรองค์ คือ การรื้อขนมวลสรรพสัตว์เข้าสู่พระนิพพานให้มากที่สุด แต่คราวนี้สิ่งสำคัญก็คือ ว่ากันเฉพาะในช่วงในยุคสมัยของภัทรกัป ขณะนี้เป็นสมัยของพระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบันคือ องค์พระสมณโคตม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ยุคขั้นที่สุดยุคหนึ่งในช่วง 5,000 ปี คือยุคชาววิไลจะปรากฏความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธรศาสนาคล้ายสมัยพระพุทธรกาล คล้ายสมัยพระพุทธรกาลยังไถ่ ? คล้ายสมัยพระพุทธรกาล คือ มากด้วยพระอรหันต์ มากด้วยพระโพธิสัตว์ มากด้วยพระสุปฏิปันโน ตอนนี้อยู่ถึงเข้าสู่ช่วงเริ่มขึ้น แต่ยังไม่ขึ้นเต็มที่ เวลาที่คนจะได้มรรคผลปฏิบัติจะมีความเข้มข้นไปยาวนานเป็นเวลาประมาณ 1,000 ปี ในคำทำนายนี้ถือว่า เขาเรียกกันว่า “ยุคอาณาจักรแห่งสัมมาทิฐิพันปี” ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไปตรงกันกับคำทำนายในอีกหลาย ๆ ศาสนา มีพระโพธิสัตว์มาปรากฏ มีความเจริญรุ่งเรืองของยุค

อันนี้คือช่วงเวลาหนึ่งซึ่งผู้ที่ไม่ประมาทก็จะฉวยโอกาสนี้ไปพระนิพพานให้ได้ แต่ในขณะที่เดียวกันงานภาพรวมในการช่วยกันรื้อขนดวงจิต คนที่ไปพระนิพพานชาติในช่วงนี้ไม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็เร่งให้สร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำทาน

การทำทานนั้นจำเป็นต้องมีความฉลาดในการทำทาน หนึ่ง) ทำทานในเขตพระพุทธรศาสนา ทำไม่จำเป็นต้องทำบุญในเขตพระพุทธรศาสนา ? ทำบุญในเขตพระพุทธรศาสนาก็เพื่อจะได้เกิดมาเจอพระพุทธรศาสนาอีก ทำบุญนอกเขตพระพุทธรศาสนาก็อาจจะหลุดไปไม่พบพระพุทธรศาสนาในอนาคตกาล อันนี้บางคนก็ไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าตัวเองมีความฉลาด บอกว่าดีวามารามต่าง ๆ รวยแล้ว มีความเจริญแล้ว ไปทำบุญในจุดอื่น ไปช่วยคนจน ไปทำโรงพยาบาล ไปปล่อยปลา ปล่อยโคกระบือดีกว่า ซึ่งการทำบุญเช่นนั้นจริง ๆ ก็ถือว่าถูก แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า การทำบุญ การทำทาน เรามุ่งประโยชน์ในหลายสถาน ประโยชน์แรก คือมุ่งสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนเฉพาะกาล เฉพาะหน้า ขณะนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่องจำเป็น สอง) การทำบุญทำทานโดยที่เราปรารถนาในอาณิสสงฆ์ ข้อนี้เป็นเรื่อง

สำคัญ ผู้ที่ทำบุญทำทานโดยปรารถนาในอานิสงส์ ส่วนใหญ่ก็จะมีผลในระดับหนึ่ง คือจะมีความฉลาดในการเลือกจะทำบุญอะไรถึงจะได้อานิสงส์สูงสุด คนอื่นเขาทำทานทำบุญ ทำบุญกระเบื้องหลังคา ทำบุญไปแผ่นหนึ่ง คนที่ฉลาดทำบุญ ทำบุญตั้งกำลังใจพระอุโบสถทั้งหลัง บัจฉัย 20 บาทเท่ากัน อันนี้ก็ถือว่ามีปัญหาบารมี มีความฉลาดปรารถนาในอานิสงส์ คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ปรารถนาในอานิสงส์นี้ทำเพื่ออะไร? ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเก็บเสบียงไว้เลี้ยงตัว การเดินทางในสังสารวัฏนั้นยาวไกล แต่สิ่งสำคัญที่สุด นั่นก็คือเราต้องไม่ประมาท บางคนยังไม่ได้ตั้งกำลังใจจะไปพระนิพพาน ในช่วงนี้ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

คราวนี้ทำยังไง? งานภาพรวมของข้างบนท่าน พระอินทร์ท่านทำหน้าที่ที่ควบคุมดูแลรับฝากคนที่อยู่ในเขตพระพุทธศาสนา ที่อยู่ในวิสัยที่จะไปพระนิพพานได้ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย ท่านก็อยู่ดูแล ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ดังนั้น อันที่จริงเราลงมาเกิดในชาตินี้ ในยุคที่ยังมีความเจริญ มีพระพุทธศาสนา เราทำบุญให้มากพอ อันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่ไปพระนิพพานชาตินี้ ทำบุญให้มากพอจนกระทั่งบุญนั้นสามารถส่งผลให้เราอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ยาวนานตราบนครีกวชิตพระศรีอริยเมตไตรยท่านเสด็จมาตรัส

คราวนี้คนที่ประมาททำบุญทำทานน้อยไป กลายเป็นว่ายังไม่ทันถึงยุคพระศรีฯ ร่วงไปเกิดที่ไหนซะก่อน ไปเกิด หมดบุญไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ไปอยู่ภพอื่นภูมิอื่นบ้าง กลายเป็นว่าไม่เจอท่าน คราวนี้หลุดไปพ้นจากภทรกับ คราวนี้กลัวจะไปพระนิพพานได้ไปยุคไหนก็ไม่รู้

อันนี้จึงบอกว่าในเรื่องของอานิสงส์นั้นมีความจำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนว่า ต้องเร่งสร้างอานิสงส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังไม่ไปนิพพาน อย่างน้อยที่สุดต้องดีตัวรถขบวนสุดท้ายของภทรกับ คือยุคของพระศรีอริยเมตไตรย ไม่งั้นอันที่จริงแล้วบอกว่ามีพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ แต่ขอออกเลยเถิดกว่าจะปรากฏขึ้นแต่ละพระองค์นั้นยาวนานมาก และในระหว่างนั้นก็เป็ดยุคสูญญกัปไม่มีพระพุทธเจ้า เป็นยุคบ้านป่าเมืองเถื่อน เป็นกสิยุคบ้าง เป็นยุคมีดบ้าง เป็นยุคที่เหล่ามารทั้งหลายมีพลังอำนาจ มีแต่วิบาก มีแต่ความยากลำบาก

ดังนั้น คนที่เขาฉลาดเขาก็จะสร้างบุญ สร้างทาน สร้างบารมี ไม่ประมาท เรื่องนี้มันก็ไปตรงกับความฝันที่เพื่อนของอาจารย์มาหาแล้วก็บอก แล้วก็ฝากเตือนเพื่อนๆ โรงเรียนเก่าให้ทำบุญ เพื่อนก็บอกว่า ฉันก็ทำประจำ บ่อยไปบ้าง ทำอะไรไปบ้าง อันที่จริงทำบ่อยแค่ไหน ถ้าเทียบกับคนโบราณ คนโบราณใส่บาตรทุกวัน ของเราใส่บาตรเมื่อไหร่ ปีหนึ่งใส่หนึ่ง..วันเกิด คนทั่วไปธรรมดาอีกมากมายมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในเขตพระพุทธศาสนาใส่บาตรตลอดชีวิตนับครั้งได้ก็มี อันนี้เราไม่พูดถึงสายบุญ สายบุญนี้ถวายมหาสังฆทาน ถวายสังฆทานมากที่สุดนับไม่ถ้วน สร้างพระพุทธรูป ร่วมสร้างพระพุทธรูปมากี่องค์นับไม่ถ้วน อันนี้ถือว่าบุญเหลือบุญล้นก่อนข้างนอนใจได้ว่าทานบารมีเต็มแล้ว เข้าสู่เขตของภาวณา แต่คนทั่วไปที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังไม่ประมาท มีคนอีกมากมายที่มีเสบียงบุญไม่พอที่จะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ยาวนานตราบนครีกวชิตพระศรีอารยเมตไตรยอีกเยอะมาก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แล้วก็ก็เป็นเรื่องที่เรา..ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามบอกต่อ อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม้อาจารย์ต้องพยายามจัดให้ถวายมหาสังฆทาน หรือให้ร่วมบุญมหาสังฆทานไว้ตลอด อันนี้คือเรื่องของอานิสงส์

คราวนี้เรื่องของบุญทานตัวสุดท้ายคือ กำลังใจขั้นสูง เราทำทานเพื่อตัด เพื่อสละ ตัดความโลภ คือทำทานเพื่อตัดกิเลสเป็นจาคะ รวมถึงการที่เราทำบุญทำทานนั้นเราตั้งกำลังใจถวายพระพุทธรูป เพราะจิตเราแนบในพระนิพพาน อันนี้ก็คือว่าเป็นบุญทานขั้นสูง คือ ขั้นปรมัตถบารมี เป็นขั้นที่กำลังใจที่เราตั้งใจเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด

ดังนั้น แต่ละบุคคลนั้น มีบุญ มีของเดิมมาไม่เหมือนกัน ความฉลาดก็แตกต่างกัน บางคนไปไหว้พระไปกราบพระ ก็ไปผิดที่บ้าง บางคนโชคดี บางคนอยู่ในเขตของกุศล ตั้งอธิษฐานไว้ดีก็เจอแต่พระที่เป็นพระอรหันต์ เจอแต่พระสุปฏิปันโน เจอแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้น อันนี้จริง ๆ เป็นสิ่งที่เราต้องอธิษฐาน อะไรที่ไม่ใช่ อะไรที่ของเก้ อะไรที่ถึงแม้เป็นกระแสโด่งดัง แต่ยังไม่ใช่ เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไป จริง ๆ เสียเวลามาก หรือแม้แต่เจอคนที่เขามีฤทธิ์ มีอภิญญา

อย่าลืมนว่ายุคสมัยของพระเวททศนั้น พระเวททศก็มีอภิญญายิ่งยวด แต่กระแสนั้นมันบ่งบอกได้ กระแสจิตนั้นมันบ่งบอกได้ ว่าเป็นกระแสกุศล เป็นกระแสสัมมาทิฏฐิ หรือเป็นกระแสมีจกาทิฏฐิ

ดังนั้น ตัวเราปฏิบัติ หรือฝึกมาถึงขั้นนี้ เราจำเป็นที่จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในอธิษฐานบารมี มีปัญญาที่มีวิจารณ์ญาณไตร่ตรองละเอียดรอบคอบ พิจารณาตีขั้วถูกผิด อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ได้ หรือแม้แต่ใช้ความรู้สึกกลางสังหรณ์ให้ปรากฏชัดแจ้ง อะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องมีความเอะใจบ้าง หรืออะไรใครที่ไม่ใช่ถึงเวลามันจะมีสิ่งที่มาปรากฏให้เรา รู้ให้เราทราบ ให้เราเห็นของเราเอง อันนี้ก็ให้เรา พยายามระมัดระวัง

คราวนี้เรามาคุยกันต่อ สนทนากันต่อในเรื่องของงานที่พระพุทธองค์ท่านทรงมอบหมายในการรื้อขนมวลสรรพสัตว์ เราเป็นต้นบุญเรานำพาผู้คนทำบุญด้วยเหตุผล 2 ประการ ครูเมตตาสมาธิพยายามนำอธิษฐานที่จะทำให้ผู้คนเขาเร่งรัดตัดตรงสู่มรรคผลพระนิพพานได้เร็วขึ้น จำไว้ว่ายาวที่สุด ชั่วที่สุด เลทที่สุด ขอแค่ไม่เกียจคร้านพระศรีอริยเมตไตรย ตายจากชาตินี้คนไหนยังไม่ไปนิพพานชาตินี้ อย่างน้อยที่สุดไปรอที่พรหม อย่างน้อยที่สุดไปรอที่จุดใหญ่ ก็คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านปู่ท่านย่าดูแล อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่มี ตอนนี้มีการสร้างท่านปู่ท่านย่า มีการสร้างพระวิสุทธิเทพ ชุดที่ไปได้ก็ไปพระนิพพานเลย ชุดที่ไปไม่ได้ก็ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งอันที่จริงแล้วหลาย ๆ องค์ หลาย ๆ ท่าน อย่างท่านปู่ท่านย่าจริง ๆ ท่านก็เป็นพระอนาคามี กำลังจะข้ามเข้าสู่พระอรหันต์ ติดกันเพียงแต่หน้าที่ที่ต้องกระทำให้จบแล้วก็ไปบรรลอรหันต์ผลในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย อันนี้รวมถึงท่านพญายมราช แล้วก็ท่านท้าวสหัมบดีพรหม รวมถึงเทวดาชั้นอินทกะ เทวดาผู้ใหญ่อีกหลายท่าน อันนี้ก็จะ เป็น Road Map หรือภาพรวมในการไปพระนิพพาน ในการรื้อขนสรรพสัตว์ไปพระนิพพาน

ดังนั้น เราพยายามบอกญาติธรรม บอกลูกหลาน ทำบุญทำทาน อธิษฐานตรง อธิษฐานให้อย่างน้อยยังเห็นตัวจบ คือ พระนิพพานเมื่อไหร่ บางคนอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาจริง แต่ปลายทางที่จะไปพระนิพพานเมื่อไหร่มันยังไม่เห็นปลายทาง ยังไม่มีจุดที่เราจะไปเมื่อไหร่ อย่างพวกเราที่ปฏิบัติในเมตตาสมาธิ อย่างเราที่ปฏิบัติในสายหลวงพ่อดำ ท่านส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน ไปพระนิพพานชาตินี้ได้ แต่คนอีกมากมายเอาเฉพาะที่อยู่ในเขตเป็นผู้ปฏิบัติธรรม แต่ปลายทางในเรื่องของพระนิพพานก็ยังไม่ตั้งกำลังใจอีกมาก อันนี้ก็ยังไม่เป็นห่วง ไม่ต้องพูดถึงหลาย ๆ คน ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดมาเป็นคนไทย เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้เข้าถึงคุณความดีของพระพุทธศาสนาเลย

อันนี้ก็ขอพูดเลยไปถึงอีก 2 สถาบัน ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่ข้างบนท่านให้เข้ามาช่วย เกิดมาเป็นคนไทย ถ้าไม่รำลึกสำนึกผู้คุณแห่งชาติแห่งแผ่นดิน อันนี้ก็ถือว่าเสียชาติเกิด เกิดมาเป็นคนไทย ไม่ได้มีความสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบัน ไม่รู้คุณค่า ความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เลย อันนี้ก็ยิ่งเสียชาติเกิด ซึ่งต่อไปบุคคลทั้งหลายที่ประมาท ล่วงเกินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงเวลากฎแห่งกรรมก็จะเริ่มเก็บรวบรวมไป

เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ดี เพราะมีความเกี่ยวพันสำคัญกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เนื่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จมาในดินแดนสุวรรณภูมิ ท่านทรงอธิษฐานฝากเขตพระพุทธศาสนาตราบ 5,000 ปีไว้ในดินแดนนี้ โดยพระมหากษัตริย์ ในทุกแคว้นทุกดินแดน ไม่ว่าจะเป็ดินแดนสยามประเทศปัจจุบัน หรือจะเป็นดินแดนพม่า เขตที่เป็นเขตสุวรรณภูมิ องค์พระมหากษัตริย์ ท่านคือพระโพธิสัตว์ที่ลงมาจุติ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

ดังนั้น บางคนก็บอกว่า คำว่า “พระมหากษัตริย์” เป็นสมมุติเทพ อันที่จริงแล้วก็เป็ดังนั้น แล้วที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่สมมุติเทพ แต่เป็นเทพที่ลงมาจุติ เป็นพระโพธิสัตว์ที่เสด็จลงมาจุติ ด้วยกำลังแห่งบุญบารมี บุญบารมีของท่านสามารถปกป้องคุ้มครองอาณาประชาราษฎร์ คุ้มครองดินแดน คุ้มครองพระพุทธศาสนาได้

ความอัศจรรย์ของแผ่นดินสยาม ก็คือ จริง ๆ แล้วในอาณาจักรที่รายรอบทั้งหมด รอบดินแดนสยามประเทศ ประเทศพม่า เมียนมาร์ปัจจุบัน วงศ์กษัตริย์ก็สิ้นไปแล้ว อาณาจักรลาว หรือแม้แต่ดินแดนสิบสองปันนา เชียงตุง วงศ์

กษัตริย์ก็ล้มไปหมด เขมร เวียดนาม เขมรมีเจ้าอยู่มีพระมหากษัตริย์อยู่ แต่ก็ไร้บทบาทอย่างสิ้นเชิง แต่ตัวเวียดนามเองเมื่อก่อนก็มีกษัตริย์ก็หมดไป ดินแดนสยามประเทศเป็นไขแดงอยู่ที่เดียว

จำไว้ว่าเมื่อไหร่ ถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทำลายลง เราสิ้นทั้งเอกราช สิ้นเสรีภาพ สิ้นความเป็นไทย อันที่จริงเราไม่ต้องไปแสวงหาคำว่า “เสรีภาพ” คำว่า “ไทย (ไท)” ก็คือ เป็นผู้มีเสรีชนอยู่แล้ว เราเป็นอิสระ เราไม่ได้เป็นข้า เราไม่ได้เป็นประเทศราชของใคร

ดังนั้น จริง ๆ แล้ว เราอยู่ในที่ที่ดีที่สุด อยู่ในเขตเหนือนานบุญของพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุด อยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชวงศ์จักรีนั้น องค์พระมหากษัตริย์ท่านเสด็จลงมาจุติสืบต่อถ่ายทอดมานับตั้งแต่ยุคโบราณ อาณาจักรทราวดี ไหล่เรียงมาจนถึงสุโขทัย อยุธยา จนถึงยุคราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินนี้จึงเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเรายังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัท 4 พระอริยสงฆ์ ก็ปรากฏจำนวนมาก ในปัจจุบันก็ปรากฏพระอริยเจ้าสืบต่อ ถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านสูงวัยสูงอายุ ท่านมรณภาพจากไป ท่านนิพพานไปแล้ว หลายนับร้อยรูปก็ตาม แต่ก็ยังปรากฏพระอริยเจ้าพระอรหันต์ ปรากฏขึ้นในพระพุทธศาสนา ณ ปัจจุบันนี้ พระผู้ทรงอภิญญาสมบัติก็ยังปรากฏ ยังมีอยู่ เราเองหลายๆ คนที่ปฏิบัติจนเกิดญาณเครื่องรู้ เกิดญาณความเป็นทิพย์ เกิดอภิญญาจิต ก็ยังปรากฏเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาอยู่ ถ้าเราอยู่ในเขตช่วงเวลาอื่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เราคงไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้จุดนี้ได้

ดังนั้น ให้เรารู้สำนึกใน 3 สถาบัน ในความเป็นชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบัน เขากำลังเร่งกำลัง ที่จะล้มล้าง ต้องการได้ประเทศไทย ถ้าเขาล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ไม่นานสถาบันพระพุทธานุภาพก็ถูกทำลาย สถาบันพระพุทธานุภาพ ถ้าถูกทำลาย เขาก็เอาศาสนาอื่นเข้ามา นักล่าอาณานิคมเขามาพร้อมกับศาสนาเพื่อใช้ควบคุมประเทศราชใต้อธิปไตยเขา อันนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่เช่นนั้นทำไมพระเจ้าหลุยส์ในยามมาเจริญสัมพันธไมตรีถึงพยายามหลอกล่อให้พระนารายณ์เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ทำไมตอนที่อังกฤษในยุคของรัชกาลที่ 5 เข้ามาพูดคุย เข้ามาล้อมบิกรมพระราชวังบวรรัชกาลที่ 5 ให้นำถือศาสนาคริสต์ ยุแหยงให้ทะเลาะกันกับในหลวงรัชกาลที่ 5 อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาจ้องจะเอาดินแดนเรา ต้องการจะล่าอาณานิคม สมัยนี้สมัยปัจจุบันเขาก็หลอกเอาเด็ก หลอกเอาคนขายชาติ อยากรับเป็นใหญ่ เอามาใช้งาน แล้วก็เอาเด็ก ที่หลอกลวงได้ง่ายมาเป็นโล่มนุษย์ เอามาเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลาย มากัน มาทำร้าย จนถึงขั้นล่าสุดแสดงอาการประทุษร้ายพระราชวงศ์อย่างชัดเจน อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่กรรมไม่ซำก็ปรากฏ บุคคลใดที่ท่านมีบุญมีบารมี บุคคลใดที่ท่านทรงไว้ในเมตตา บุคคลใดที่ทรงไว้ในความเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายตอบ ยิ่งดีแสนต์มากเท่าไร ยิ่งมีบุญบารมีมากเท่าไร แรงแมหาสะท้อนนั้นปรากฏด้วยกำลังของบุญ คือท่านไม่ต้องกำหนดจิตให้สะท้อนย้อนกลับ แต่ผู้ใดที่คิดร้าย ถึงเวลามันจะสะท้อนย้อนกลับเอง เมื่อวาระกรรมนั้นมันให้ผล อันนี้ก็ให้เราคอยดูไป ในกาลต่อไป ตอนนี่สิ่งใดต่างๆ ที่เขาทำ เขาเร่งกำลังหนักขึ้น เร่งความรุนแรงมากขึ้น แต่ในไม่ช้าในที่สุด กฎของกรรมก็จะสะท้อนย้อนกลับไปยังบุคคลเหล่านั้นเอง เรากำหนดรู้ รู้ที่จะรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รู้ที่จะปกป้องรักษาองค์พระมหากษัตริย์ 3 สถาบันนี้ต้องอยู่คู่กัน

เมื่อกำหนดจิตมีความตั้งมั่นในความดี ในความกตัญญูต่อชาติ ต่อแผ่นดิน พำดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพพรหมเทวา ท่านก็ล้วนแต่อำนวยพรปกป้องรักษาเราทุกคน ดีชั่วทุกสิ่ง พำดินรู้ เทวดาพรหมรู้ พระ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันต์ พระอริยเจ้า ครูบาอาจารย์ทุกท่านบนพระนิพพานรู้ทั้งสิ้น

ดังนั้น ให้น้อมจิต อารธนากระแสดจากพระนิพพาน ส่งตรงลงมายังดินแดนประเทศไทย ดินแดนสุวรรณภูมิ น้อมกระแสดธรรม น้อมกระแสดจากพระนิพพาน น้อมกระแสดบุญศักดิ์สิทธิ์ลงมา ให้เป็นเกราะแก้วคุ้มครองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กระแสดจากพระนิพพานหลั่งไหลลงมายังวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ผู้ใดที่อยู่อาศัยพำนักในวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรม ขอจงกลับจิตกับใจ จากที่เป็นมิฉฉาปฏิญญาก็ขอจงเป็นสัมมาปฏิญญี หากใครที่ตั้งจิตประทุษร้ายแต่อาศัยอยู่ในเขตพระพุทธศาสนา อาศัยอยู่ในผ้าเหลือง แต่ใจไม่เป็นพระ ก็ขอกำลังบุญเทพพรหม

เทวดาสั่งศักดิ์สิทธิ์ กระแสแห่งพระนิพพาน ขอบเขตตปฏิกักรักษาพระพุทธศาสนา ให้เกิดกระแส เกิดเหตุวาระที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นพ้นไปจากเขตของพระพุทธศาสนาได้อย่างอัศจรรย์ด้วยเทอญ และน้อมกระแสธรรม กระแสสัมมาทิฏฐิรวมลงสู่กายวาจาใจของผู้ปฏิบัติ ผู้ตั้งใจ ผู้ที่หลงหลุดไปจากมรรค หลุดไปจากวิถีสัมมาทิฏฐิ แต่มีจิตเจตนาดีในพระพุทธศาสนา ก็ขอให้กระแสธรรมอันบริสุทธิ์ตรงจรตวิสัย ตรงกับของเก่าจหลังไหลรวมลงสู่จิตของบุคคลนั้น จนกระทั่งเข้าทาง เข้าตรง เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานกันทุกคนทุกรูปทุกนาม

กำหนดเราอยู่บนพระนิพพาน อาราธนา น้อมกระแสจากพระนิพพานลงมายังโลก น้อมกระแสบุญจากพระนิพพานลงมายังแม่พระธรณี ผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดิน อาณาจักร แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจงปรากฏ

น้อมกระแสจากพระนิพพานเป็นกระแสบุญศักดิ์สิทธิ์ลงมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอบุญอันศักดิ์สิทธิ์ อัศจรรย์เทพพรหมเทวดาทั้งหลาย บุญทั้งหลายจงปรากฏ พิทักษ์รักษาพระราชบัลลังก์ พระราชเนวศน์ สถานมงคล ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จประทับ กระแสบุญศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษา เกิดบารมีแห่งพระเศวตฉัตร เป็นฉัตรแก้ว ด้วยกำลังแห่งบุญ ปกปักรักษาคุ้มครอง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมชาติบ้านเมืองด้วยจิตบริสุทธิ์

ขอกำลังบุญจากพระนิพพานจงส่งผลถึงเทวดาผู้รักษาเศวตฉัตร เทวดาผู้รักษาพระบรมมหาราชวัง เทวดาผู้รักษาพระชนมวารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอบุญบารมีของท่านจงปรากฏ เพื่อนำพามวลพสกนิกรเข้าสู่ยุคชาวมวลด้วยเทอญ

ขอพระราชทานประสงค์ของพระองค์ท่าน พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน จงปรากฏชัดกระจ่างแจ้งในจิตของพสกนิกรผู้จงรักภักดีกันโดยถ้วนทั่ว และขอให้พสกนิกรนั้นร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่ง ตามเสด็จในพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว หนุนเป็นกำลังให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เข้มแข็ง มั่นคง ทรงบารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราชาวธรรมทั้งหลาย ขอน้อมนำให้บารมีแห่งกุศลการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา น้อมถวายเป็นพระบารมีคุ้มครองพระองค์ท่านด้วยเทอญ

ตั้งจิต ตั้งกำลังใจจะจากพระนิพพานลงมา สิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานนี้เป็นเหตุที่จะช่วยผลักดันให้โลกเข้าสู่ยุคชาวมวลได้เร็วขึ้น บุญจงส่งผล บุญจงคุ้มครองรักษา ยิ่งเราใช้ภาคทิพย์ ใช้กำลังแห่งพระกรรมฐานยังประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ เทพพรหมเทวดาสั่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งช่วยเหลือ ยิ่งคุ้มครอง ยิ่งส่งเสริม บุญรักษา กุศลรักษา เทพพรหมเทวดาค้ำครอง มีแต่สิ่งที่เป็นอุดมมงคล ความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์จงปรากฏ อภิญญาสมบัติ อิทธิวิธีทั้งหลายจงค่อยๆ ปรากฏ

เมื่อน้อมจิตอธิษฐานช่วยชาติบ้านเมืองแล้ว เราก็น้อมจิตกราบลาพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์

จากนั้น ฟุ้งจิตลงมาจากพระนิพพาน น้อมกระแสจากพระนิพพาน กระแสบุญศักดิ์สิทธิ์จากพระนิพพานเป็นลำแสงฟอกธาตุขันธ์ ชำระล้างร่างกาย เนื้อ ฝม ขน เล็บ ฟัน หนัง ขาวใสสว่างเป็นแก้วประกายพริ้ว กายเนื้อสว่าง โคร่ง กระดูกละเป็นแก้วประกายพริ้ว เส้นเอ็น หลอดเลือด กล้ามเนื้อทุกส่วนใสเป็นแก้วประกายพริ้ว อาการ 32 สมอ ดับ ใต้ใฝ่ฟุ้งทั้งหลายใสเป็นแก้วประกายพริ้ว

น้อมอาราธนา กำลังความอุดมมงคล ความโชคดี สายบุญ สายทรัพย์ สายสมบัติ ขอพญามังกรทองคำ ลงมาจากฟ้าอากาศ ห้อมล้อมรายรอบสายบุญ สายทรัพย์ สายสมบัติ กำลังบารมีของเราทุกคนเพิ่มพูน ความคล่องตัวทั้งหลายหลังไหลเข้ามาสู่เรา พลังปราณ พลังแห่งความมีสุขภาพดี พลังแห่งความโชคดี ความมั่งคั่งหลังไหลต่อเนื่องท่วมท้นลงมาสู่เรา ให้รวยชาตินี้ นิพพานชาตินี้ ในระหว่างที่มีชีวิต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มั่งคั่ง เปี่ยมบารมี ไบหน่าอิมเอบด้วยบุญกุศล จิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา บารมีปรากฏสว่าง ยิ่งรุ่งเรือง ยิ่งร่ำรวย ยิ่งก้าวหน้า ธรรมยิ่งละเอียดลึกซึ้งปราณีต

จากนั้น ตั้งจิตนะ โมทนาสารกับกัลยาณมิตรทุกคนที่ปฏิบัติร่วมกันในวันนี้ และฟังภายหลัง โมทนาสารกับครูเมตตาสมาธิที่ทำหน้าที่เผยแผ่จุดแสงเทียนแห่งกุศล บุญปรากฏ บารมีเพิ่มพูนกันทุกคน ก็ขอให้เราทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคชาวิไล คล่องตัวเป็นกำลังของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กันทุกคน

สำหรับนี้ก็ขอโมทนาบุญด้วย พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สำหรับผู้ใดที่วันนี้เราฝึกสมาธิอัญเชิญพลังของพญามังกรทองคำลงมาอยู่กับตัวได้ มีประสบการณ์อะไรก็เล่าในห้องไลน์ห้องครูสมาธิด้วย พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดิ์ครับ.